



THÔNG BÁO CẤP THỜI

10 Tháng Một, 2024

Liên Lạc: Francine Bangert / (714) 461-1182

Francine.Bangert@ocwr.ocgov.com

BÃI RÁC PRIMA DESHECHA CỦA CƠ QUAN QUẢN TRỊ RÁC & TÁI TẠO NÂNG CAO VIỆC QUẢN TRỊ RÁC & NHỮNG GIẢI PHÁP TÁI TẠO CHO QUẬN CAM

Nâng Cấp Hạ Tầng Cơ Sở Gia Tăng Tính Cách Hiệu Quả, Sự An Toàn & Bền Vững Môi Trường

QUẬN CAM, CA (10 Tháng Một, 2024) – Cơ Quan Quản Trị Rác & Tái Tạo OC (OCWR) hân hạnh loan báo sự hoàn tất trạm cân mới và những sự nâng cấp hạ tầng cơ sở rộng lớn tại bãi rác Prima Deshecha (PDL) thuộc San Juan Capistrano. Buổi lễ Cắt Băng Khánh Thành Quan Trọng vào ngày 6 Tháng Mười Hai, 2023, đánh dấu một bước vĩ đại tiến đến việc nâng cao tính cách hiệu quả, an toàn và sự bền vững của môi trường.

Khởi sự từ ngày 7 Tháng Ba, 2022, dự án toàn diện đã cung ứng một sự sửa chữa qui mô hoàn toàn cách mạng đường vào của bãi rác. Biến đổi từ hai hàng, những trạm cân hoàn toàn mới xây dựng hiện nay có thể sử dụng cho sáu hàng, được bổ xung bởi một loạt các công nghệ và tăng cường sự an toàn. Những thứ này bao gồm bốn cân phụ trội, nhà che cân, và một cao ốc văn phòng tân tiến, khí đốt thấp, và được trang hoàng với cả hai phương diện thẩm mỹ hấp dẫn và với các biện pháp phòng hỏa an toàn.

Trị giá vào khoảng \$22.5 triệu Mỹ Kim, dự án bao gồm việc tối ưu hóa luồng giao thông, thúc đẩy sự hỗ trợ liên lạc với khách hàng, và tăng cường những qui luật an toàn. Điểm chính được nhấn mạnh là hai hệ thống hủy diệt khí đốt hơi gas thải ra từ rác và những cấu trúc hỗ trợ, chỗ làm thoải mái và tiện nghi cho nhân viên, và những tăng cường an toàn tối hảo.

Việc khai trương trạm thu lệ phí mới và các cân sửa soạn chỗ tiếp cận và mở cửa cho Khu Vực 4. Những cải thiện cho phép Cơ Quan OCWR phục vụ thêm nhiều khách hàng, giảm thiểu thời gian chờ đợi, làm ngắn lại việc xếp hàng chờ đợi giao thông, và việc tập trung tiếp cận đến Vườn Xanh Capistrano, Khu Vực 1 và 4, chuẩn bị cho bãi rác sử dụng từ 80 đến 100 năm sắp tới.

Hai máy trái sáng để đốt loại “Ultra-Low NOx” cũng được xây dựng và hiện đang hoạt động, đã trải qua việc xét nghiệm phẩm chất không khí bị ô nhiễm một cách nghiêm ngặt và đã cung cấp sự gia tăng số lượng thu nhận khí ga tại PDL. Những máy trái sáng có dung tích diệt trừ khí methane vào khoảng 4,000 feet khối tiêu chuẩn mỗi phút (scfm) cho mỗi máy. Điều này tạo thêm cho PDL khả năng thu nhận và quản trị nhiều ga bãi rác hơn như đã ước tính với số tấn gia tăng qua sự nâng cấp có hiệu quả, và làm giảm nhiều hơn hiệu ứng nhà kính.

"Dấu mốc lịch sử này thể hiện sự cống hiến của nhóm chúng tôi trong việc cải tiến dịch vụ quản trị rác cho cộng đồng, định vị PDL một vai trò quan trọng trong hạ tầng cơ sở khu vực và những nỗ lực phục hồi tài nguyên để đạt được những mục tiêu vừa ngắn và dài hạn. Bãi Rác Prima Desecha là một phần liên đới đối với chiến lược quản trị rác kể từ khi được khởi đầu trong năm 1976. Sự tiến bộ có được phản ánh sự cam kết liên tục của Quận trong việc điều hành hiệu quả và sự quản lý môi trường." Giám Đốc Cơ Quan OCWR Tom Koutroulis phát biểu.

Rộng vào khoảng 1,530 mẫu, Bãi Rác Prima Deshecha đóng một vai trò quan trọng trong việc làm dễ dàng việc thải rác trong Quận Cam. Với sự chỉ định 691 mẫu trọng tâm cho việc quản trị rác, 18 mẫu cho vườn xanh và một sự phụ trội 557.1 mẫu hiện đặt trong khu vực bảo tồn, bãi rác dành riêng 233 để phục hồi các môi trường sống bản địa bên trong khu vực được bảo vệ. OCWR cam kết nói rộng vượt khỏi việc quản trị rác, làm mẫu mực cho một sự cống hiến kiên định đối với sự bảo vệ môi trường và phục hồi sinh thái.

VỀ Cơ Quan Thu Hồi Rác & Tái Tạo OC (OCWR)

OCWR phục vụ những nhu cầu thải hồi các chất rắn của Quận bằng tài nguyên phục hồi, điều hành các bãi rác công cộng, bảo vệ môi trường địa phương, đầu tư vào các doanh nghiệp tái tạo năng lượng và quảng bá việc tái tạo để bảo đảm sự an toàn và lành mạnh cho cộng đồng cho những thế hệ hiện tại và tương lai. Cơ quan quản trị một trong những hệ thống thải hồi chất thải rắn đứng đầu trên toàn quốc và ba vườn xanh chế tạo phân hữu cơ, phục vụ các tư gia và doanh nghiệp trên 34 thành phố của Quận và những khu vực tự trị. OCWR với ba bãi rác hiện đang hoạt động phản ánh một guồng máy bảo vệ môi trường tối dụng. Muốn biết thêm xin vào trang mạng của OCWR tại OCLandfills.com.

###